



Chương trình Đối tác Mekong-Australia

Nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai ở các nước đang phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức để tạo nên thay đổi và góp phần xây dựng quan hệ bền vững giữa nhân dân hai nước.

Tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Australia vào tháng 03 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia đã công bố cam kết thêm 5 năm hỗ trợ cho việc tăng cường khả năng tự cường và sự thịnh vượng của tiểu vùng sông Mekong thông qua **Chương trình Đối tác Mekong-Australia (MAP)**. Mục đích của MAP là hỗ trợ một tiểu vùng sông Mekong bao trùm và có khả năng tự cường, cùng nhau tìm giải pháp để giải quyết những thách thức chung và xuyên biên giới.

Từ năm 2026, MAP sẽ cấp học bổng cho công dân Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Lào và Myanmar để lấy bằng Thạc sỹ nghiên cứu hoặc Thạc sỹ ứng dụng trong các lĩnh vực trọng tâm của MAP. Người nhận học bổng sẽ có cơ hội tham gia Mạng lưới Lãnh đạo tiểu vùng sông Mekong. Các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên của MAP bao gồm:

Lĩnh vực trọng tâm của MAP	Lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên	
An ninh nguồn nước	<ul style="list-style-type: none"> Tài nguyên nước và quản lý bền vững Khoa học lưu vực Quản lý tích hợp nguồn nước 	<ul style="list-style-type: none"> Thủy văn/Thủy địa chất Nuôi trồng thủy sản Ngư nghiệp
Hành động khí hậu	<ul style="list-style-type: none"> Thích ứng và chống chịu với khí hậu/môi trường Năng lượng tái tạo Phát triển bền vững Phát triển nông thôn Quản lý thiên tai Bảo tồn rừng và động vật hoang dã 	<ul style="list-style-type: none"> Quản lý tài nguyên thiên nhiên Cơ sở hạ tầng và giao thông Tài nguyên khoáng sản Quản lý môi trường Nông nghiệp bền vững và ổn định lương thực Du lịch bền vững Quản lý xây dựng
Tội phạm xuyên quốc gia	<ul style="list-style-type: none"> Luật quốc tế/hình sự Tội phạm học Hệ thống công tố và tư pháp 	<ul style="list-style-type: none"> An ninh hàng hải / bền vững Luật hình sự Khoa học số và pháp y
Khả năng chống chịu về kinh tế và hội nhập tiểu vùng	<ul style="list-style-type: none"> Kinh tế Quản trị kinh tế Kinh tế nông nghiệp Thương mại quốc tế Kinh doanh nông nghiệp Quản lý tài chính công Khoa học và công nghệ thực phẩm 	<ul style="list-style-type: none"> Trí tuệ nhân tạo và robot Chuyển đổi số Truyền thông số Công nghệ thông tin Truyền thông đa phương tiện Khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo Quản trị khách sạn Quản lý chất lượng và tiêu chuẩn

Lĩnh vực trọng tâm của MAP	Lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quản lý logistics và chuỗi cung ứng ▪ Ổn định khu vực ▪ Công nghệ trọng yếu
Bình đẳng giới, khuyết tật và hòa nhập xã hội (GEDSI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quyền con người, chăm sóc sức khỏe dựa trên giới tính ▪ Công tác xã hội ▪ Chính sách xã hội và bảo trợ xã hội

Bồi dưỡng kỹ năng cho người nhận học bổng MAP: Mạng lưới Lãnh đạo tiểu vùng sông Mekong

Người nhận học bổng MAP sẽ được tham gia chương trình bồi dưỡng kỹ năng: **Mạng lưới Lãnh đạo tiểu vùng sông Mekong**. Chương trình năng động này bao gồm các hoạt động, sự kiện và cơ hội phát triển nhằm thúc đẩy mối liên kết lâu dài giữa những người nhận học bổng MAP trong tiểu vùng sông Mekong, qua đó bồi dưỡng một đội ngũ có khả năng hợp tác và tạo tiền đề cho việc xây dựng một mạng lưới cựu sinh vững mạnh trong tương lai.

Bậc học

Học bổng MAP đem đến cơ hội cho công dân Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Lào và Myanmar học Thạc sỹ nghiên cứu hoặc Thạc sỹ ứng dụng tại trường đại học của Australia.

Quyền lợi của học bổng MAP

Các quyền lợi của học bổng MAP giống như của Học bổng Chính phủ Australia (AAS). Ngoài ra người nhận học bổng MAP còn được tham gia vào chương trình bồi dưỡng kỹ năng thông qua Mạng lưới Lãnh đạo tiểu vùng sông Mekong.

Quy trình nộp hồ sơ

Quy trình nộp hồ sơ và công thông tin trực tuyến cho học bổng Học bổng Chính phủ Australia cũng được áp dụng với học bổng MAP. Các ứng viên có thể nộp hồ sơ xin học bổng MAP nếu lựa chọn học tập hoặc nghiên cứu một trong các lĩnh vực trọng tâm nêu trên. Các ứng viên cũng có thể nộp hồ sơ xin đồng thời Học bổng Chính phủ Australia và học bổng do MAP.

Các ứng viên mong muốn nhận học bổng MAP cần nêu rõ việc đủ điều kiện nhận học bổng trong hồ sơ đăng ký của mình.

Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên năng lực chuyên môn và phẩm chất cá nhân, năng lực học tập, sự liên quan của khóa học/nghiên cứu với các lĩnh vực trọng tâm của MAP và tiềm năng đóng góp vào các giải pháp chung cho những thách thức hiện tại và tương lai ở tiểu vùng sông Mekong.

Chương trình rất khuyến khích phụ nữ và người khuyết tật nộp hồ sơ xin học bổng.

Hồ sơ trực tuyến:

Công dân Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar cần tuân thủ đúng quy trình nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia cho quốc gia của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Học bổng Chính phủ Australia: www.dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/australia-awards-scholarships